


Thông tin chi tiết của góp ý

Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Loại chủ đề	Góp ý - Hiến kế
Chủ đề	Gửi thư phản ánh, kiến nghị
Họ tên	A Thế
Email	kyandv@gmail.com
Số điện thoại	01699399099
Địa Chỉ	Thôn Đák Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Tiêu đề	Chính sách người có công cách mạng
Nội Dung	
Ngày tạo	21/8/2017 11:17
Nguồn tạo	PORTAL
Trạng thái	Chưa trả lời
Tệp đính kèm:	Phananh.doc (45KB)
Thông tin trả lời	Chưa có trả lời

 [In trang](#)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN KIẾN NGHỊ

V/v Trả lời kết quả giải quyết chế độ than nhân bệnh binh

Kính gửi: Thủ tướng chính phủ Nước CHXHCNVN.

Tôi tên: **A Thế + Y Khê** (số đt. **01699399099**).

Quê quán: Sa Loong- Ngọc Hồi- Kon Tum.

Nơi cư trú hiện tại: thôn Đak Vang- xã Sa Loong- huyện Ngọc Hồi- tỉnh Kon Tum.

Hiện nay gia đình chúng tôi có một vấn đề đang phân tâm về chính sách đối với người có công và thân nhân . trong thời gian qua mặc dù gia đình cũng đã kiến nghị trước các cuộc họp của thôn, xã, huyện nhưng đến nay vẫn không thấy kết quả giải quyết và cũng không thấy có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn giải quyết, vì vậy hôm nay chúng tôi quyết định lên trang thông tin của Chính phủ, xin hỏi trực tiếp để có trả lời cụ thể từ cơ quan ban hành văn bản của nhà nước, kính mong các cấp Đảng- nhà nước có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết cho gia đình (*thân nhân bệnh binh*) đúng, kịp thời theo quy định của nhà nước, với các nội dung cụ thể như sau:

Bố tôi là (bệnh binh), sinh năm 1954 (*theo hộ khẩu hiện tại*), hiện có người con út sinh năm 2005 (*đang theo học*). trong khoảng thời gian 2005-2007 người em út này không được nhập vào trong hộ khẩu của gia đình vì nhiều nguyên nhân khác.

Đến 03/01/2007 không may bố tôi bệnh nặng và qua đời, đến năm 2011 người con út mới được gia đình nhập vào trong hộ khẩu.

- Đến tháng 10/5/2016 tôi có làm hồ sơ cho đưa em của tôi là **Y Đình** sinh **2005** để hưởng chế độ tuất hàng tháng, nhưng do hồ sơ sai lệch ngày chết của bố đề so với hồ sơ gốc (**25/.../2007**) nên đến tháng 8/2016 Sở LĐTBXH tỉnh đã có công văn đề nghị xã giải trình việc sai lệch hồ sơ (do hộ không đi khai chế độ và không nhập khẩu cho người con dưới 18 tuổi theo quy định). sau khi UBND xã đã làm giải trình việc chậm đề nghị giải quyết chế độ và sai lệch thông tin trong hồ sơ, cho đến (tháng 5/2016 mới đề nghị làm chế độ“ là hoàn toàn do hộ gia đình không đi khai”). Từ tháng 8/2016 đến nay 8/2017 cũng không thấy Phòng chính sách huyện **Ngọc Hồi- Kon Tum** phản hồi gì về hồ sơ nêu trên (kể cả gọi điện thoại hướng dẫn làm lại hồ sơ cũng không có).

Vậy gia đình chúng tôi tha thiết, kính mong Đảng, chính phủ và các ngành chức năng của địa phương xem xét và trả lời rõ cho gia đình chúng tôi biết một số nội dung đang thắc mắc như sau:

- Đề nghị trả lời rõ việc kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ từ tháng 8/2016 đến 8/2017 mà không có văn bản trả lời kết quả giải quyết cũng như hướng dẫn làm lại hồ sơ là đúng hay sai theo quy định Chính phủ ?

- Trường hợp kéo dài thời gian như trên thì sau này gia đình chúng tôi có được truy lĩnh khoảng thời gian kéo dài nêu trên không ?

+ Nếu được thì bao giờ mới được giải quyết ?

+ Trường hợp không được thì cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức nào chịu trách nhiệm trong việc kéo dài hồ sơ nêu trên ?

- Nếu trường hợp sau tháng 8/2017 có hướng dẫn làm lại hồ sơ mà gia đình không được giải quyết khoản thời gian kéo dài nêu trên thì có đúng với tinh thần của Đảng- nhà nước về chính sách thương binh, bệnh binh và các gia đình bà mẹ anh hùng liệt sĩ hay không ?, nếu như thế thì phải chăng đây là cái cơ đê cán bộ chạy trốn trách nhiệm của mình trong việc tiếp nhận- giải quyết hồ sơ chế độ đối với nhân dân và những người đã cống hiến bản thân vì tổ quốc ?

Do điều kiện hiện nay bố mất sớm, mẹ thì tái giá theo chồng đi sinh sống nơi khác bỏ lại 4 chị em nhỏ sống trong ngôi nhà tạm bợ, cơm ăn áo mặc thiếu thốn từng ngày và nhờ vào người chị có con nhỏ đi làm thuê để mưu sinh, lo cho các em đi học.

Vì vậy gia đình chúng tôi đành quyết định viết lá thư này, tha thiết gửi đến và kính mong các cơ quan lãnh đạo đảng, nhà nước xem xét để gia đình sớm được hưởng chính sách đáng phải hưởng, để ổn định cuộc sống và công việc học hành của các em.

Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành Đảng – nhà nước xem xét giải quyết cho gia đình, chúng tôi vô cùng vinh hạnh và biết ơn đảng, nhà nước !

Xin chân thành cảm ơn !.